



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๓ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณา สำคัญ ดังนี้

พิจารณาติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง



สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค มีการติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง และมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีทางอาญาแก่แกนนำและผู้ชุมนุมทางการเมือง ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีการเชิญผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด มาให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการพิจารณาคดีอาญา



ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า กระบวนการพิจารณาคดีอาญาของพนักงานอัยการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ส่วนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมาย หากพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถดำเนินคดี พนักงานอัยการก็จะพิจารณาหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้

สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ จำนวน ๓ คณะ



๑. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” โดยการเชิญผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์และใบรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการของประเทศไทยให้เกิดการยอมรับและเป็นการยกระดับสินค้าและบริการของประเทศไทยไปสู่ตลาดโลกต่อไป

๒. คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ในประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเชิญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มาให้ข้อมูลใน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) การสัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็กที่ถูกล่วงละเมิด และ ๒) การสนับสนุนให้เด็กทำหน้าที่สื่อมวลชนในพื้นที่เสี่ยงอันตราย ซึ่ง กสม. ได้ให้ข้อมูลว่า กสม. ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการนำประเด็นข้างต้นขึ้นมาพิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอแนะต่อประเด็นดังกล่าว เพื่อนำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวต่อไป



๓. คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) เรื่องร้องเรียน จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่องการก่อสร้างอาคารแผงร้านค้าถนนและทางเดินเท้าของหมู่บ้านจัดสรรสุธาวิ คลัสเตอร์เฮาส์ จังหวัดสมุทรปราการ (๒) เรื่องการประพุดมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านจัดสรรสุธาวิ คลัสเตอร์เฮาส์ จังหวัดสมุทรปราการ (๓) เรื่องขอความเป็นธรรมเพื่อให้สำนักงานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน และเจ้าของโครงการ ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (๔) เรื่องขอความเป็นธรรมจากการถูกหลอกลวงให้ทำธุรกิจเจอนเนสส์ และซื้อหุ้นบริษัท ดิงบีก แฟมิลี่ ออนไลน์ ซึ่งคณะอนุกรรมการได้มีการติดตามและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๒) พิจารณาร่างกำหนดการจัดเสวนา “CONSUMER PROTECTION FOR ALL” ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๔๐๒ - ๔๐๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยการสัมมนาจะจัดทำในรูปแบบการเสวนาโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่ ออกเป็น ๔ กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูล กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙

